

# ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๐๒๑๑/๒๕๕๘



กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๑๙  
ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่เปลี่ยนไปตามสภาวะการณ์และข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับ “ข้อตกลงใหม่ของโลกปลายปี ๒๕๕๘” จากการเจรจาระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Conventional on Climate Change) ที่จะมีผลในทางกฎหมายและบังคับใช้กับรัฐภาคีในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเห็นว่า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้สูงขึ้น อาทิ การจัดทำแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) การพัฒนาระบบตรวจวัด การรายงานและทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification: MRV) เพื่อรองรับการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาตลาดซื้อขายและระบบจัดการก๊าซเรือนกระจก การจัดทำมาตรการเชิงเศรษฐสังคม กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า เมื่อเริ่มก่อตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับเรื่องคาร์บอนเครดิตโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันเนื่องจากคาร์บอนเครดิตเป็นโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และภารกิจหลักขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ทำให้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

E-mail jindamas@most.go.th